

ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า



ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อาทิ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จำนวน ๓๑ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายณรงค์ พลกล้า นายองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการดำเนินการให้ความรู้ในเรื่องของ นโยบาย No Gift Policy โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จึงจัดให้มีการดำเนินการนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และรับทราบเกี่ยวกับแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความประพฤติดีสำนึกในหน้าที่ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อมั่นจากประชาชนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

ภาพกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยนายณรงค์ พลกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้แถลงนโยบาย No Gift Policy ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน เป็นจำนวน ๓๑ คน รวมถึงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมมะค่าทอง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า



ภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา



ภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

